



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885 [http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้สมาชิกสหกรณ์ คาดว่าจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน สำหรับกระจายให้แก่เกษตรกรปลูกหลังฤดูทำนา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสถาบันเกษตรกรที่นิคมสหกรณ์พระร่วง จังหวัดสุโขทัย ภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 200 ตันให้สหกรณ์นำไปส่งเสริมสมาชิกจัดทำแปลงพันธุ์ผลิตเป็นชั้นพันธุ์จำหน่าย ตั้งเป้าจะได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจากขบวนการสหกรณ์ประมาณ 2,000 ตัน เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนา

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างพิธี เปิดตัวโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสถาบันเกษตรกร ณ นิคมสหกรณ์พระร่วง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยว่า การดำเนินโครงการนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีในชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 200 ตัน เพื่อส่งมอบให้สหกรณ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำไปกระจายสู่สหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำแปลงพันธุ์ผลิตเป็นชั้นพันธุ์จำหน่ายโดยจะเริ่มผลิตในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ซึ่งคาดว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจากขบวนการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน ซึ่งจะนำไปส่งมอบให้เกษตรกรเพาะปลูกเป็นพืชหลังฤดูการทำนาปีหน้า ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระบบการปลูกข้าว เพื่อจัดระบบนิเวศน์ในนาข้าว เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกถั่วเขียวมีแนวโน้มลดลง และปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศไม่เพียงพอ ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชแรกหลังฤดูการทำนา เป้าหมายปีละ 1 ล้านไร่ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2554-2557 ซึ่งในการการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวครั้งนี้ ดำเนินการโดยสหกรณ์นิคมและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน ที่มีความสนใจและความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยจะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการ และ มีการเตรียมการ พื้นที่แปลงเพาะปลูก และ วางระบบ การจัดการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สอนวิธีการคัดพันธุ์ปน การดูแลเรื่องพันธุ์ให้มีคุณภาพ อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับการนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการคัดเมล็ดพันธุ์ก่อนจำหน่าย โดยจะเริ่มครั้งแรกในพื้นที่นิคมสหกรณ์พระร่วง ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการร่วมมือกันผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำกับทุกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของทุกสหกรณ์ ที่เข้าร่วม โครงการ เริ่มตั้งแต่ภายหลังจากได้ รับเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรไปแล้ว จะต้องวางแผนให้ตรงกับช่วงฤดูปลูก โดยระหว่างปลูกจะมีเจ้าหน้าที่วิชาการจากกรมวิชาการเกษตรไปร่วมตรวจสอบ ให้คำแนะนำ กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเกิดปัญหาทางวิชาการ และเมื่อได้ผลผลิตมาแล้ว จะต้องพินิจพิเคราะห์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง เพื่อรักษาคุณภาพด้านความงอกให้คงทน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่ปล่อยให้เกษตรกรทำนา 2 ปี 5 ครั้ง จำเป็นต้องใช้พืชอื่นช่วยสร้างรายได้ทดแทนแก่เกษตรกร ซึ่งโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว นอกจากจะเป็นการ

เพิ่มปริมาณผลผลิตถั่วเขียวที่มีคุณภาพของประเทศและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ แล้ว การปลูกพืชตระกูลถั่วยังช่วยปรับสภาพพื้นที่การเกษตรและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย